

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN IA H'DRAI**  
Số: /UBND-TH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
*Ia H'Drai, ngày tháng năm 2023*

V/v tăng cường công tác  
phòng, chống, ứng phó bão,  
mưa lũ, lũ ống, lũ quét và sạt  
lở đất trên địa bàn

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các xã;  
- Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông.

Thực hiện đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2748/SNN-CCTL ngày 21 tháng 8 năm 2023 của về việc tăng cường công tác phòng, chống, ứng phó bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện triển khai một số nội dung sau:

**1. Ủy ban nhân dân các xã**

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, xác định khoanh vùng và cấm biển cảnh báo khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến từng thôn, xóm, bản, hộ dân, công trình công cộng (*nhất là trường học, cơ sở y tế*), các tuyến đường giao thông, khu sản xuất để chủ động, kịp thời di dời đảm bảo an toàn hoặc sẵn sàng phương án sơ tán khi có mưa lớn; triển khai các biện pháp tiêu thoát nước, giảm tải để giảm nguy cơ sạt trượt đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực dân cư trong mùa mưa lũ.

- Tổ chức các Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ giờ đầu.

- Tiếp tục tổ chức rà soát, di dời, sơ tán người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, đá, lũ quét; tổ chức lực lượng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn. Khi có thiên tai xảy ra, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất ngay sau lũ.

- Trên cơ sở Bản đồ tổng thể nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và lũ quét huyện Ia H'Drai (*Có Bản đồ kèm theo*), tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân những dấu hiệu cũng như cách phòng tránh khi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất xảy ra cụ thể như sau:

+ Quan sát những thay đổi xảy ra xung quanh khu vực dân cư sinh sống như các rãnh thoát nước mưa trên các sườn dốc (*đặc biệt là những nơi mà dòng nước chảy tụ lại*), xuất hiện dấu vết sạt lở, cây bị sập... cửa hoặc cửa sổ bị kẹt, không thể mở ra. Vết nứt mới xuất hiện trên tường, trần, gạch, hoặc nền. Xuất hiện các vết nứt mở rộng trên mặt đất hoặc trên lối đi. Vỡ mạch nước ngầm. Mặt đất có hiện tượng phồng rộp, đường bấp bênh. Nước phun ra từ mặt đất tại nhiều vị trí mới. Hàng rào, tường chắn, cột điện, cây cối bị nghiêng hoặc di chuyển. Nếu nước đang từ trong chuyển sang đục thì đây cũng là một dấu hiệu cho thấy sắp có sạt lở đất.

+ Khi bắt đầu nghe thấy tiếng roi của đất đá và âm lượng tăng dần, mặt đất bắt đầu dịch chuyển xuống theo chiều dốc, các lớp đất thụt xuống, những âm thanh lạ, như tiếng cây gãy hoặc tảng đá va chạm với nhau tức là sạt lở đất sắp xảy ra và nhanh chóng di dời khỏi khu vực nguy hiểm và thông báo cho chính quyền địa phương và nhân dân để có thể được hỗ trợ kịp thời.

+ Khi di dời cần đảm bảo theo nguyên tắc: Đảm bảo tính mạng con người trước, tài sản sau; di dời trẻ em, người già, người ốm, phụ nữ trước. Địa điểm di dời là những nơi sinh hoạt cộng đồng như: trường học, bệnh viện hoặc những nhà kiên cố an toàn trong những vùng lân cận. Mang theo những nhu yếu phẩm cần thiết như: nước uống, thức ăn, thuốc men, quần áo và đèn pin...

+ Lũ quét thường xảy ra khi có lượng mưa lớn và kéo dài ở lưu vực các sông suối nhỏ miền núi, có độ dốc lớn, mặt lưu vực bị phong hoá mạnh, kết cấu kém. Lũ quét thường xảy ra trong thời gian ngắn (3-6h), vào ban đêm và sáng sớm, trong các tháng mùa lũ.

+ Để giảm thiểu thiệt hại do lũ quét gây ra, đối với các vùng có nguy cơ lũ quét cao, cần có các phương án cụ thể để phòng tránh. Chọn các khu vực, vị trí cao không bị ảnh hưởng của lũ quét, để tập kết các tài sản, lương thực và con người khi có lũ quét. Có phương án sơ tán người lên các vùng cao và những địa điểm an toàn, nhất là đối với người già, trẻ em.

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện: Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện về nội dung hướng dẫn nhân dân những dấu hiệu cũng như cách phòng tránh khi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất xảy ra như trên.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Lưu: VT-LT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Văn Nhàn**